
เรื่องเสร็จที่ ๓๗/๒๔๘๘ 

 

ที่ น. ๔๒๒/๒๔๘๘ คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒ เมษายน ๒๔๘๘ 

 

เร่ือง  การย้ายโรงงานไม้ขีดไฟ 

 

จาก  เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถึง  เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
 

หนังสือของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ ๓๑๑๕/๒๔๘๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๔๘๗ แจ้งว่า เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งให้บังคับย้ายโรงงานไม้ขีดไฟไปตั้งที่จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยอาศัยอ านาจกฎหมาย กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้แจ้งให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ขีดไฟทราบและด าเนินการต่อไป 

เพื่อด าเนินการดังกล่าว ประธานกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ จึงได้เชิญ
ผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกาไปร่วมพิจารณาถึงการที่จะสั่งบังคับให้โรงงานไม้ขีดไฟตังอาและปิน
แซ ย้ายไปตั้งท าการที่จังหวัดเพชรบูรณ์ แต่ผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเหน็ว่ากฎหมาย
ที่มีอยู่ คือ พระราชบัญญัติให้อ านาจในการเตรียมป้องกันประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๔ นั้น เป็นที่
สงสัยว่าจะตีความถึงการบังคับให้ย้ายโรงงานซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้หรือไม่ สมควรส่งเร่ืองให้
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นก่อน กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงส่งเร่ืองให้
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเหน็ในปัญหา ๓ ข้อ ดังปรากฏในหนังสือที่อ้างถึงข้างบน
นั้นแล้ว 

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๘๗ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ประชุมพิจารณา
เร่ืองนี้  โดยได้เชิญผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ขีดไฟ (นายเสถียร วิชัยลักษณ) 
ไปบ้างแล้ว ที่ประชุมมีความเห็นว่า การพิจารณาความมุ่งหมายของคณะกรรมการส่งเสริม
อุตสาหกรรมฯ โดยอาศัยพระราชบัญญัติให้อ านาจเตรียมป้องกนัประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๔ นั้น 
ไม่ได้ จะบังคับให้ได้กโ็ดยแต่ตรากฎหมายขึ้นใหม่ ซึ่งกฎหมายเช่นว่านี้ที่ประชุมเห็นว่าไม่สมควร 
แต่เมื่อทางการมีนโยบายเช่นนั้นกพ็ร้อมที่จะยกร่างให้ แต่ในการยกร่างกฎหมายเร่ืองนี้ มีปัญหา
และรายละเอยีดที่จะต้องทราบก่อนหลายประการ เช่นปัญหาเร่ืองค่าใช้จ่ายค่าทดแทน ฯลฯ ฉะนั้น
เพื่อความสะดวกจึงตกลงให้ผู้แทนรับไปจัดหารายละเอียดเสนอมา 

กาลล่วงเลยมาเป็นเวลาเดือนเศษ คณะกรรมการกฤษฎีกายังมิได้รับทราบ
รายละเอียดจากผู้แทนเพื่อประกอบการพิจารณายกร่างกฎหมายขึ้น ประการหนึ่ง กับอีกประการ
หนึ่งโดยที่เร่ืองนี้กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งไปว่าให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเป็น
การด่วน จึงเตือนไป 



 ๒ 

ต่อมาอีกประมาณ ๗ เดือนเศษ คณะกรรมการกฤษฎีกากยั็งหาได้รับทราบความ
ประการใดจากผู้แทนไม่ คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้เตือนไปอกี คราวนี้ผู้แทนชี้แจงมาว่า ผู้ แทน
ได้ด าเนินการรายงานผลของการประชุมของกรรมการร่างกฎหมายดังกล่าวข้างต้นนั้นให้ประชาชน
ฯ ทราบแล้ว และเข้าใจว่าประชาชนฯ ได้แจ้งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาทราบโดยตรงแล้ว ฉะนั้น
ถ้ายังไม่ทราบและติดใจในเรื่องนี้อยู่กใ็ห้ขอทราบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป 

ด้วยเหตุนี้ และเพื่อที่จะให้การได้เป็นไปตามค าสั่งของส านักนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้สอบถามขอทราบเร่ืองไปทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุตสาหกรรม และบัดนี้ ได้รับตอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุตสาหกรรมแล้วว่า “นโยบาย
ของรัฐบาลปัจจุบันและโดยเฉพาะอย่างย่ิงนโยบายของกระทรวงการอุตสาหกรรม ไม่มีความ
ประสงค์ที่จะบังคับโรงงานไม้ขีดไฟแต่อย่างใด มีแต่จะหาทางสนับสนุนให้การอุตสาหกรรม
ประเภทนี้ ได้ด าเนินการไปด้วยดี เท่านั้น ฉะนั้นขอได้โปรดยุติเร่ืองนี้ ได้” 

ได้ความดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้ระงับการพิจารณาเร่ืองนี้ ไว้
ตามความเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุตสาหกรรม แต่โดยที่กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป็นผู้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการกฤษฎีกา จึงขอรายงานเพื่อทราบ 

 

 

(นายเสริม วินิจฉัยกุล) 
กรรมการร่างกฎหมาย ลงนามแทน 
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             เรื่องเสร็จที่ ๓๑@/๒๕๕๕
ที่ น. ๕๒๒/๒๕๕๕                                           คณะกรรมการกฤษฎีกา
า๒๒ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่อง การข้ายโรงงานไม้ขีดไฟ
จาก เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หนังสือของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ ๓๐๑๕/๒๕๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๕๑ แจ้งว่า เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งให้บังคับย้ายโรงงานไม้ขีดไฟไปตั้งที่จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยอาศัยอํานาจกฎหมาย กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้แจ้งให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ขีดไฟทราบและดําเนินการต่อไป

เพื่อดําเนินการด
             ังกล่าว ประธานกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ จึงได้เชิญ
ผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกาไปร่วมพิจารณาถึงการที่จะสั่งบังคับให้โรงงานไม้ขีดไฟตั้งอาและปิน
แซ ย้ายไปตั้งทําการที่จังหวัดเพชรบูรณ์ แต่ผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่ากฎหมาย
ที่มีอยู่ คือ พระราชบัญญัติให้อํานาจในการเตรียมป้องกันประเทศ พุทธศักราช ๒๕๕๕ นั้น เป็นที่
สงสัยว่าจะตีความถึงการบังคับให้ย้ายโรงงานซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้หรือไม่ สมควรส่งเรื่องให้
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นก่อน กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงส่งเรื่องให้
คณะกรรมการกฤษ
             ฎีกาพิจารณาให้ความเห็นในปัญหา ๓ ข้อ ดังปรากฏในหนังสือที่อ้างถึงข้างบน

นั้นแล้ว

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ประชุมพิจารณา
เรื่องนี้ โดยได้เชิญผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ขีดไฟ (นายเสถียร วิชัยลักษณ)
ไปบ้างแล้ว ที่ประชุมมีความเห็นว่า การพิจารณาความมุ่งหมายของคณะกรรมการส่งเสริม
อุตสาหกรรมฯ โดยอาศัยพระราชบัญญัติให้อํานาจเตรียมป้องกันประเทศ พุทธศักราช ๒๕๕๕ นั้น
ไม่ได้ จะบังคับให้ได้ก็โดยแต่ตรากฎหมายขึ้นใหม่ ซึ่งกฎหมายเช่นว่านี้ที่ประชุมเห็นว่าไม่สมควร
แต่เมื่อทางการมีนโ
             ยบายเช่นนั้นก็พร้อมที่จะยกร่างให้ แต่ในการยกร่างกฎหมายเรื่องนี้มีปัญหา
และรายละเอียดที่จะต้องทราบก่อนหลายประการ เช่นปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายค่าทดแทน ฯลฯ ฉะนั้น
เพื่อความสะดวกจึงตกลงให้ผู้แทนรับไปจัดหารายละเอียดเสนอมา

กาลล่วงเลยมาเป็นเวลาเดือนเศษ คณะกรรมการกฤษฎีกายังมิได้รับทราบ
รายละเอียดจากผู้แทนเพื่อประกอบการพิจารณายกร่างกฎหมายขึ้น ประการหนึ่ง กับอีกประการ
หนึ่งโดยที่เรื่องนี้กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งไปว่าให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเป็น

การด่วน จึงเตือนไป
             [END PAGE 1]
             ๒

ต่อมาอีกประมาณ ๑ เดือนเศษ คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ยังหาได้รับทราบความ
ประการใดจากผู้แทนไม่ คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้เตือนไปอีก คราวนี้ผู้แทนชี้แจงมาว่า ผู้แทน
ได้ดําเนินการรายงานผลของการประชุมของกรรมการร่างกฎหมายดังกล่าวข้างต้นนั้นให้ประชาชน
ฯ ทราบแล้ว และเข้าใจว่าประชาชนฯ ได้แจ้งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาทราบโดยตรงแล้ว ฉะนั้น
ถ้ายังไม่ทราบและติดใจในเรื่องนี้อยู่ก็ให้ขอทราบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป

ด้วยเหตุนี้และเพื่อที่จะให้การได้เป็นไปตามคําสั่งของสํานักนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได
             ้สอบถามขอทราบเรื่องไปทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุตสาหกรรม และบัดนี้ได้รับตอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุตสาหกรรมแล้วว่า “นโยบาย
ของรัฐบาลปัจจุบันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของกระทรวงการอุตสาหกรรม ไม่มีความ
ประสงค์ที่จะบังคับโรงงานไม้ขีดไฟแต่อย่างใด มีแต่จะหาทางสนับสนุนให้การอุตสาหกรรม
ประเภทนี้ได้ดําเนินการไปด้วยดี เท่านั้น ฉะนั้นขอได้โปรดยุติเรื่องนี้ได้”

ได้ความดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้ระงับการพิจารณาเรื่องนี้ไว้
ตามความเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุตสาหกรรม แต่โดยที่กรมเลขาธิ
             การคณะรัฐมนตรี

เป็นผู้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกา จึงขอรายงานเพื่อทราบ

(นายเสริม วินิจฉัยกุล)
กรรมการร่างกฎหมาย ลงนามแทน
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